
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ 

ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๕๘ 

เมื่อวันเสารท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘   

ณ หองประชุมสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  ถนนรามอินทรา  กรุงเทพมหานคร 

 

ผูมาประชุม 

 ๑. นายจิตนรา  นวรัตน  ท่ีปรึกษา 

๒. นายชัยยุทธ  ชางสาร  ท่ีปรึกษา 

๓. นายสถิต  สมศรีโย  ประธานกรรมการ 

 ๔. นายกมล  พิณรัตน  รองประธานกรรมการ 

๕. นายไชยศิริ  สมสกุล  กรรมการ 

 ๖. นายสมคิด  อวมเพ็ง  กรรมการ 

 ๗. นายสราวุธ  ผ่ึงประเสริฐ กรรมการ 

๘. นางสาวณัฐจิรา ขันทอง  กรรมการ 

๙. นายสมนึก  ภาศักดี  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๐. นายศิริวัฒน  สมใจเพ็ง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. นายวีระศักด์ิ  วงษสมบัติ ท่ีปรึกษา  (ติดราชการอื่น) 

 ๒. นางจิตรา  อยูประเสริฐ กรรมการ  (ติดราชการอื่น) 

๓. นางสาวปยนาถ ศรีสมเพ็ชร กรรมการ  (ติดราชการอื่น) 

๔. นายนนทพงศ  ยอดทอง กรรมการ  (ติดราชการอื่น) 
  

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายธํารงค  สวางเดือน รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

๒. นายวิมล  สาระคํา  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
   

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

    นายสถิต  สมศรีโย  ประธานกรรมการประธานการประชุม  ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม 

เปนไปตามวาระการประชุม ในเรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

 

                                                                                                  /๑.๑ เรื่องท่ีประธาน....   

  ๑ 



๑.๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑.๑ ประธานแจง  ทบทวนรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร จํานวน ๑๕ คน 

ตามคําส่ังสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ท่ี ๐๐๘/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องแตง ต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ประกอบดวยคณะกรรมการตามรายช่ือจํานวน ๑๕ คน ซึ่ง

ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวมาเปนเวลาเกือบ  ๒ ปแลว ดังนี้ 

๑. นายวีระศักด์ิ  วงษสมบัติ ท่ีปรึกษา 

๒. นายจิตนรา  นวรัตน  ท่ีปรึกษา 

๓. นายชัยยุทธ  ชางสาร  ท่ีปรึกษา 

๔. นายสถิต  สมศรีโย  ประธานกรรมการ 

 ๕. นายกมล  พิณรัตน  รองประธานกรรมการ (แตงต้ังแทนนายสมนึก ผดุงจันทน) 

๖. นายไชยศิริ  สมสกุล  กรรมการ 

 ๗. นายสมคิด  อวมเพ็ง  กรรมการ 

 ๘. นายสราวุธ  ผ่ึงประเสริฐ กรรมการ 

๙. นางสาวณัฐจิรา ขันทอง  กรรมการ 

๑๐. นางจิตรา  อยูประเสริฐ กรรมการ   

๑๑. นางสาวปยนาถ ศรีสมเพ็ชร กรรมการ  

๑๒. นายนนทพงศ ยอดทอง กรรมการ   

๑๓. นายสมนึก  ภาศักดี  กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๔. นายศิริวัฒน  สมใจเพ็ง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๑๕  นายธํารงค            สวางเดือน        กรรมการและผูชวยเลขานุการ ( แตงต้ังตามคําส่ังสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคกลาง ๑  ท่ี ๐๐๔/๒๕๕๘  ลว. ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ลงนามโดยนายกสภาสถาบันฯ) 

โดยประธานไดทบทวนหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ตามคําสั่ง

ดังกลาว มีหนาท่ีดังนี้   

(๑) ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะสภาสถาบันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของเพื่อ 

เสนอระบบและรูปแบบการบริหารสถาบัน 

(๒) สรางกลไกความเช่ือมโยงในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระหวางสถาบันกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

ท้ังของรัฐและเอกชนและสถานประกอบการในแตละสถาบัน    

(๓) เสนอแนะแผนและระบบการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานอาชีพ  

มาตรฐานสมรรถนะ    

(๔) เสนอแผนปฏิบัติ งานตอสภาสถาบันและรายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ  

   ปจจุบันคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรไดปฏิบัติหนาท่ีในการพิจารณา   ระเบียบ 

ขอบังคับ ของสถาบัน ตามหนาท่ีในขอท่ี (๑) และขอท่ี (๒) แลว สวนขอท่ี (๓) และ (๔) ยังไมไดดําเนินการ ท่ีผานมา

ไดพิจารณาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ท่ีผานสภาสถาบันและดําเนินการไปเรียบรอยแลวราม ๑๗ ฉบับดังนี้ 

                                                                                                           /๑.ขอบังคับวา…. 

  ๒ 



๑. ขอบังคับวาดวยการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. ขอบังคับวาดวยเครื่องหมายของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓. ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังใหเปนผูอํานวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๗ 

๔. ระเบียบวาดวยการสงเสริมความประพฤติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕. ระเบียบวาดวยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖. ขอบังคับวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๗. ระเบียบวาดวยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษา และคาสนับสนุนการ

จัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๘. ระเบียบวาดวยการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๙. ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนรองผูอํานวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๗ 

๑๐. ขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนผูชวยผูอํานวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๗ 

๑๑. ข้อบงัคบัวา่ด้วยการการแบง่สว่นราชการภายในสาํนกังานผู้ อํานวยการสถาบนั    วิทยาลยั  สาํนกั        

                   ศนูย์หรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่วิทยาลยั ในสถาบนัการอาชีวศกึษาภาค 

                   กลาง ๑  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๑๒.ข้อบงัคบัวา่ด้วยการกําหนดให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ 

                   หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัสอง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๓.ข้อบงัคบัวา่ด้วยสาขาของปริญญากิตติมศกัด์ิและหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

            ๑๔.ระเบียบวาดวยการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๕.ระเบียบวาดวย บัตรประจําตัวนักศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๖.ระเบียบวา่ด้วยการอนมุติัการให้ปริญญา  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู และ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ   

      พ.ศ. ๒๕๕๗ 

          ๑๗.ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการดานยุทธศาสตรและการวางแผนของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๘.ระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๙.ประกาศวาดวย แบบคํารอง ท.๐๑ - ท.๑๕  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

      ขณะนี้กําลังเสนอขอบังคับวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสถาบันท่ีผานการ

พิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเห็นชอบใน  (ราง) ฉบับท่ีผานการประชาพิจารณเสนอใหนายก

สภาสถาบันเปนผูลงนาม  สวนขอบังคับ ท่ีเหลือซึ่งออกตามกฎหมาย วาดวยการอาชีวศึกษานั้น เหลือเพียงไมกี่เรื่อง 

สวนขอบังวาดวยเรื่องการรับสถานศึกษาสมทบ ตองรอหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ซึ่งขณะนี้อยูใน

ระหวางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกรรมการอาชีวศึกษาดานกฏหมาย  ระเบียบ และขอบังคับ  

 สวนเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการพฒันาระบบบริหารและการจัดการพิจารณามาเกือบหมดแลว และมีบางเรื่อง 

ท่ียังไมมีความเรงดวน กค็อยๆพิจารณาไป  
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

                                                                                                             /๑.๑.๒ เรื่องท่ีเลขา…. 
  

  ๓ 



๑.๑.๒ เร่ืองท่ีเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

     - ไมมี – 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

            ประธานแจง      เนื่องจากรายงานการประชุมมีการปรับแกในบางประเด็น และเพื่อใหเกิดความสมบูรณในราย 

ละเอียด    จึงขอเล่ือนไปรับรองรายงานการประชุมในคราวหนาครั้งตอไป   ในคราวประชุมประจําเดือนกรกฏาคม ครั้งท่ี 

๖/๒๕๕๘ ซึ่งจะเปนการรับรองรายงานการประชุมท้ัง ๒ ครั้ง ประกอบดวย 

รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครัง้ที่แล้ว 

ประธานแจง       เรื่องขอบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๑    วาดวยเรื่องการบริหารการเงินและ

ทรัพยสิน ไดเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันเมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง)  ขอบังคับ

ฉบับดังกลาวแลว ขณะนี้อยูในระหวางจัดพิมพขอบังคับเพื่อนายกสภาสถาบันลงนามประกาศใชตอไป 
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

          ประธาน มอบนายไชยศิริ  สมสกุล ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ แจงเรื่องเพื่อทราบตอท่ี
ประชุม 

๔.๑ นายไชยศิริ  สมสกุล ผูอํานวยการสถาบัน ไดแจงเรื่องคําส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี ๓๒๙/๒๕๕๘ ลง
วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องแตงต้ังผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยแตงต้ังใหนายไชยศิริ สมสกุล ดํารงตําแหนงผูอํานาย
การสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ต้ังแตวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป ในการนี้นายไชยศิริ  สมสกุล 
โดยไดเดินไปลงนามรับทราบคําส่ังดังกลาวท่ีวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีเมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ หลังจากนั้นไดปฏิบัติ
หนาท่ีผูอํานวยการสถาบันและขับเคล่ือนยุทธศาสตรของสถาบันดังนี้ 

(๑) ประสานสถานท่ี     จัดต้ังสํานักงานสถาบันการอาชีวศึกษากับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  
โดยจัดทําหนังสือแจงเรื่องท่ีต้ังของสํานักงานสถาบันถึงผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี   ซึ่งปจจุบันนี้
ไดรับความรวมมือดวยดีและไดกําหนดใหท่ีต้ังของสถาบัน ต้ังอยูท่ีอาคารตึกอํานวยการ ข้ัน ๓  

(๒) ประสานใหสถาบันมีเจาหนาท่ีประจําสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน   ตําแหนงพนักงานราชการ 

จํานวน ๑ ทานซึ่งเปนบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี คือ นางสาวพิมพดาว  อภิ เปนเจาหนาท่ี
ประจําสํานักงานผูอํานวยการสถาบันและมีเจาหนาท่ีธุรการ เปนลูกจางปฏิบัติหนาท่ีงานอยูท่ีวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
จํานวน ๓ คน ซึ่งเปนเจาหนาท่ีตามคําส่ังและสัญญาจางเดิมท่ีสถาบันไดจัดทําข้ึนท่ีวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โดยให
ปฏิบัติหนาท่ีเดิมเหมือนสมัยท่ีนายนนทพงศ ยอดทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ทําหนาท่ีผูอํานวยการ
สถาบันฯ 

(๓)  แจงภารกิจเรงดวนของผูอํานวยการสถาบัน ขณะนี้มีความจําเปนตองมีรองผูอํานวยการสถาบัน 

ท้ัง  ๒  ตําแหนง  และผูชวยผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ มาชวยงานในสถาบัน  ซึ่งทาง  กคศ. ได 
                   /เห็นชอบตําแหนง…. 

  ๔ 



เห็นชอบตําแหนงใหแลว ซึ่งท่ีประชุมสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได
กําหนดจํานวนตําแหนงรองผูอํานายการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ จํานาน ๒ ตําแหนง และผูชวย
ผูอํานวยการสถาบัน จํานวน ๑ ตําแหนง และไดเห็นชอบใหดําเนินการสรรหารองผูอํานวยการสถาบันและผูชวยผู
อํานวยกาสถาบันได โดยท่ีประชุมสภาสถาบันใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา ตามขอบังคบของสถาบันจํานวน 
๗ ทานเพื่อทําหนาท่ีสรรหารองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการสถาบัน จํานวน ๓ ตําแหนง  ประกอบดวย 

๑) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนประธานคือ นายกมล  พิณรัตน  
๒) ผูแทนผูอํานวยการสถาบันการศึกษา จํานวน ๒ ทาน 

๓) ผูแทนรองผูอํานวยการสถาบันการศึกษา จํานวน ๒ ทาน 

๔) ผูแทนครู  คณาจารย จํานวน ๒ ทาน 

๕) ผูแทนรองผูอํานวยการสถานศึกษา/ครู คณาจารยในสถาบัน เปนกรรมการและเลขานุการจํานวน ๑ ทาน 
 

ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาฯ   ชุดดังกลาวไดมีการประชุมไปแลวครั้งหนึ่งเมื่อวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  ท่ี 

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เพื่อกําหนดจัดทําปฏิทินการสรรหารองผูอํานวยการสถาบันและผูชวยผูอํานวยการ
สถาบัน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันวาดวยการสรรหารองผูอํานวยการสถาบันและขอบังคับการ
สรรหาผูชวยผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ 

(๔)  เรื่องการสรรหาพนักงานราชการของสถาบัน จํานวน ๖ ตําแหนง   ซึ่งมีการดําเนินการรับสมัคร 

และกําหนดสอบพรอมกันท้ัง ๑๙ สถาบันท่ัวประเทศ ขณะนี้สถาบันไดดําเนินการไปแลว   โดยมีการเชิญผูอํานวยการ 

สถานศึกษาท้ัง ๑๐ แหงมารวมประชุมเพื่อหารือในแนวทางการดําเนินงานดังกลาวแบบมีสวนรวม ขณะนี้ส้ินสุดการ
รับสมัครแลวมีผูสมัครเขารับการสรรหาครั้งนี้จํานวน ๘๖ คน โดยกําหนดการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๕๘ 

และกําหนดสนามสอบอยูท่ีวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  
ประธานแจง   เพิ่มเติมวาใหสถาบันมีการดําเนินการสรรหารองผูอํานวยการสถาบันจํานวน ๒ คนและผูชวย

ผูอํานวยการสถาบัน จํานวน ๑ คน โดยกําหนดคาตอบแทนมาใหแลวท้ังท่ีมาจากบุคคลภายนอกท่ีไมใชขาราชการ
และผูท่ีมาจากบุคคลท่ีเปนขาราชการ  โดยใหผูอํานวยการสถาบัน แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาชุดหนึ่งมาทําหนาท่ีนี้  
มีนายกมล  พิณรัตน  ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานคณะกรรมการสรรหาตามขอบังคับของสถาบันฯ 

 ผูอํานายการสถาบันแจงเพิ่มเติม เรื่องการสรรหาพนักงานราชการของสถาบันท้ัง ๖ ตําแหนงของสถาบันท่ีมี
ผูมาสมัครสอบคัดเลือกจํานวน ๘๖  คน และตองดําเนินการสอบและประกาศผลพรอมสถาบันทําการเสนอรายช่ือผูท่ี
สอบผานการคัดเลือกไปใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดําเนินการออกคําส่ังแตงต้ังใหแลวเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม จากนั้นสถาบันจึงจะมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานในสํานักตางๆของสถาบันไดอยางเปนรูปธรรม 

 ประธานแจง หารือวาโดยท่ีกฎหมาย วาดวยการอาชีวศึกษา กําหนดใหมีการแบงสวนราชการของสถาบัน
ออกเปน  สํานัก  ศูนย  และอาชีวศึกษาบัณฑิต พรอมท้ังแบงสวนภายในสํานัก ศูนยฯลฯ แบงออกเปนกลุมงานตางๆ
อีก ท่ีผานมาไดมีการพูดคุยกันกับผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ นายไชยศิริ  สมสกุล วาให
ประสานพูดคุยกับผูบริหาร ครู คณาจารยในสถานศึกษาตางๆของสถาบันท้ัง ๑๐ แหงเพื่อขอตัวบุคลากรจาก
สถานศึกษามาชวยงานราชการของสถาบัน  
   นายสราวุธ  ผ่ึงประเสริฐ กรรมการแจงท่ีประชุมวา อัตราตําแหนงขาราชการของสถาบันจํานวน ๑๔ อัตรา 

นั้นกวาจะอนุมัติคงใชเวลานาน เนื่องจากเปนอัตราท่ี กคศ.กําหนดแตไมมีการกําหนดเลขท่ีและเงินเดือน สวนตัว
บุคคลท่ีจะมาทําหนาท่ีในตําแหนงผูอํานวยการสํานัก ในสถาบันนั้น มีตัวบุคคลพรอมท่ีจะมาทํางานในตําแหนงนี้แลว 
แตติดขัดตรงท่ีการดึงตัวบุคคลเหลานั้นมาชวยราชการงานของสถาบัน  

    นายจิตนรา  นวรัตน ท่ีปรึกษากรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรแจงวาการมาชวยราชการ
ของบุคลากรในสถาบันนั้นตองมีการกําหนดระยะเวลาวาจะใหไปชวยราชการงานของสถาบันมีกําหนด 

                                                                                                                          /ระยะเวลา…. 
 

  ๕ 



ระยะเวลาเทาใด กี่วัน  กี่เดือน ตองกําหนดในคําส่ัง เมื่อหมดเวลาชวยราชการ สามารถออกเปนคําส่ังใหมาชวย
ราชการท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ไดอีก 

    ประธานแจง  ท่ีประชุมผูอํานวยการสถาบันไดมีการพูดคุยกันในกรณีท่ีมีการขอตัวขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามาชวยงานราชการของสถาบันในกรณีท่ีเปนสถาบันเดียว  ใหผูอํานวยการ
สถาบัน เปนผูเสนอช่ือขาราชการและบุคลากรนั้นตอท่ีประชุมสภาสถาบันและเมื่อสภาสถาบันพิจารณาแลว  ใหสภา
สถาบัน โดยนากยกสภาสถาบันเปนผูเสนอช่ือไปท่ีสํานักงานคณะคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดําเนินการออก
คําส่ังใหชวยราชการตอไป ซึ่งประธานฝาก   นายจิตนรา  นวรัตน ท่ีปรึกษา  ซึ่งเปนคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ ของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชวยเสนอเรื่องนี้เปนประเด็นในท่ีประชุม อ.ก.ค.ศ ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตอไป 

    นายจิตนรา  นวรัตน ท่ีปรึกษากรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร แจงท่ีประชุมวาสถาบัน
เปนนิติบุคล อนาคตสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตองมีการกระจายอํานาจไปท่ีสถาบันฯ ดังนั้นสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตองวางกฎและระเบียบเรื่องการบริหารสวนราชการ ๓ ฉบับ ไดแก 

๑. การบริหารสวนราชการสถานศึกษาท่ีข้ึนตรงอยูกับ สอศ. 
๒. การบริหารสวนราชการสถานศึกษาท่ีข้ึนตรงอยูกับสถาบันการอาชีวศึกษาฯ 

๓. การบริหารงานบุคคลรวมกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา 

  ปจจุบันเรื่องตําแหนงของบุคลากรจะข้ึนตรงอยูกับสวนกลาง ตอไปภายภาคหนาจะตองมีการแกไขกฎหมาย 

ตองมีการแยกสวนการบริหารงานบุคคล  งบประมาณ อยางชัดเจน 
 

    นายไชยศริ  สมสกุล ผูอํานายการสถาบันการอาชีวศึกษา แจงเรื่องงบประมาณท่ีสถาบัน ไดดําเนินการ
แจงยอดเงินจัดสรรงบประมาณรายหัวใหกับสถานศึกษาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี ในอัตราหัวละ ๖,๐๐๐ บาท 
ซึ่งขณะนี้ นายนนทพงศ  ยอดทอง อดีตผูทําหนาท่ีผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ไดดําเนินการมีหนังสือราชการแจงสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
ไปแลว แจงใหสถานศึกษาท้ัง ๑๐ แหง ทําชุดเบิกจายประกอบการจัดซื้อ จัดจาง สงมาท่ีวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี พรอง
ท้ังกําชับใหสถานศึกษาเรงรัดทําเรื่องมาเบิกจายงบประมาณดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ นี้ตอไป 

      ประธาน สอบถามนายศิริวัฒน  สมใจเพ็ง ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ ซึ่งเปนคณะ
วิทยากรอบรมพัฒนาครูกอนเขาสูตําแหนงบรรจุและแตงต้ังใหเปนรองผูอํานวยการสถานศึกษา วามีครูในของ
สถานศึกษาท้ัง ๑๐ แหงในสังกัดสถาบัน สอบเขาสูตําแหนงรองผูอํานวยการไดหรือไม ซึ่งกรณีท่ีมีครูในสถาบันสอบได
และไดยายไปบรรจุแตงต้ังในตําแหนงรองผูอํานวยการ ก็จะทําใหตําแหนงครูของสถาบันวางลง ซึ่งตําแหนงดังกลาวนี้
สามารถโอนใหมาอยูตําแหนงในสถาบัน ซึ่งนายศิริวัฒน  สมใจเพ็ง กรรมการและผูชวยเลขานุการ ไดแจงวาขณะนี้ได
ตรวจสอบแลวปรากฎวาไมมีผูสอบไดในตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  
                ประธานแจงวา ขณะนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กําลังจะยายผูอํานวยการ
สถานศึกษาแลว สอบถาม นายจิตนรา  นวรัตน ท่ีปรึกษา วาเวลายายผูอํานวยการ ใหออกไปนอกสถาบันฯนั้น ให
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบถามมาท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาเปนการเบ้ืองตนกอนไดหรือไม 
      นายจิตนรา  นวรัตน   ท่ีปรึกษา แจงการท่ี อ.ก.ค.ศ พิจารณาการยายของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สอศ. นั้นจะมีการพิจารณาการยายผูอํานวยการไดนั้นจะตองมีคํารองขอยายของผูอํานวยการท่ีประสงคจะขอยาย
ประกอบการพิจารณา  กรณีท่ีไมมีคํารองขอยาย อ.ก.ค.ศ จะไมพิจารณา จะยายไมได ยกเวนกรณีมีเรื่องรองเรียนหรือ
มีปญหาเกิดข้ึนในสถานศึกษา ซึ่งสามารถกระทําไดในกรณีท่ีถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

                                                                                                     
                                                                                                      /๔.๒  การสงมอบ…. 

  ๖ 



  ๔.๒  การสงมอบงานในหนาท่ีผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ระหวางนายนนทพงศ  
ยอดทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีทําหนาท่ีผูอํานวยการสถาบัน และนายไชยศิริ  สมสกุล  ผูอํานวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ วามีการดําเนินการสงมอบงานกันเสร็จเรียบรอยหรือยัง โดยประธาน แจงมอบให 
นายไชยศิริ สมสกุล เปนผูช้ีแจงตอท่ีประชุม 
        นายไชยศิริ  สมสกุล กรรมการ (ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคลาง ๑) แจงวา เม่ือวันท่ี ๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ ไดเดินทางไปท่ีวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เพื่อรับทราบคําส่ังแตงต้ังใหเปนผูอํานวยการสถาบันฯตาม
คําส่ังเทานั้น ยังไมไดมีการรับสงมอบงานกันแตอยางใด โดยท้ังนี้ นายนนทพงศ ยอดทอง ทําหนาท่ีผูอํานวยการ
สถาบันฯแจงวา จะเคลียรเอกสารและทําการสงมอบงานในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘  ซึ่งกําหนดไวในวันประชุมสภา
สถาบันการอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ในขณะนี้ไดทํางานตางๆ ดังนี ้

(๑) แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรของสถาบันฯ 
(๒) ทําการประสานยายสํานักงานผูอํานวยการสถาบันฯมาต้ังอยูท่ีวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  

โดยไดลงนามในเอกสารหนังสือราชการของสถาบัน ซึ่งเปนงานราชการใหมๆท่ีเริ่มดําเนินการหลังวนท่ี ๒ มิถุนายน 
๒๕๕๘ แลว  โดยท่ีงานใดเปนการทํางานในหนาท่ีเดิมท่ีตอเนื่องกันมานั้นไดมอบหมายใหนายนนทพงศ ยอดทอง 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีเปนผูดําเนินการตอเนื่อง   เนื่องจากยังมีเจาหนาท่ีปฎิบัติงานอยู สวนงานใหมนั้น
ผูอํานวยการสถาบัน นายไชยศิริ  สมสกุล เปนผูเริ่มงานใหมและหลังจากมีการสอบพนักงานราชการของสถาบันเสร็จ
เรียบรอยแลวและมีตัวบุคคลมาปฏิบัติงานแลวจะเรงรัดใหปฎิบัติงานในท่ีต้ังของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ 
โดยมีสํานักงานผูอํานวยการสถาบันฯ ต้ังอยูท่ีวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
     นายจิตนรา  นวรัตน  ท่ีปรึกษา แจงวา ตามกฎหมายกําหนดใหผูอํานวยการสถาบัน มีหนาท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาสถาบัน เพื่อนําแผนพัฒนาดังกลาวนําเสนอตอท่ีประชุมสภาสถาบัน พิจารณาอนุมัติตอไป 
              นายไชยศิริ  สมสกุล  กรรมการ แจงวา หลังจากสถาบันฯไดมีการจัดทําแผนพัฒนาสถาบัน  แผนปฏิบัติ
งานเสร็จเรียบรอย และเสนอสภาสถาบันฯเห็นชอบแลว จะมีการประชุมผูอํานวยการสถานศึกษาท้ัง ๑๐ แหง มาทํา
บันทึกขอตกลงรวมกันตอหนาสภาสถาบันฯ โดยผูอํานวยการสถาบัน จะประกาศจัดต้ังศูนยประสานงานสถาบันฯ
ประจําจังหวัด จํานวน ๓ ศูนย ประกอบดวย 
  ๑.ศูนยประสานงานสถาบันฯ ปทุมธานี : รับผิดชอบงานของสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี , วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี , วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี , วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี โดยใหมีทต้ังศูนยอยู ท่ี
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธาน ี
  ๒. ศูนยประสานงานสถาบันฯ สระบุรี : รับผิดชอบงานของสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี , 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี โดยมีท่ีต้ังศูนยอยูท่ีวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
  ๓. ศูนยประสานงานสถาบันฯ พระนครศรีอยุธยา : รับผิดชอบงานของสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา , วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา , วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
พระนครศรีอยุธยา , วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต โดยท่ีท่ีต้ังศูนยอยูท่ีวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
      ซึ่งท้ัง ๓ ศูนยใหมีผูรับผิดชอบเปนผูประสานงานประจําศูนยประสานงาน โดยผานความเห็นชอบของ
สภาสถาบันฯ และมีการมอบอํานาจในบางเรื่องใหศูนยประสานงานดําเนินการ ยกเวนเรื่องบุคลากรและงบประมาณ 
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 

  ๔.๓  เร่ืองการสรรหาพนักงานราชการของสถาบันจํานวน ๖ ตําแหนง ประธานมอบหมายใหนายไชยศิริ 
สมสกุล ผูอํานวยการสถาบันฯ เปนผูแจงในท่ีประชุมทราบ ซึ่งนายไชยศิริ  สมสกุล แจงวาไดกําหนดการสอบขอเขียน
ในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  ประกาศผลสอบขอเขียนวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  และกําหนดสอบสัมภาษณวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โดยจะมีการประกาศรายช่ือผูท่ีสอบไดข้ึนบัญชีไว ๒ ป 
                                                                                                                        / โดยกําหนด…. 

  ๗ 



 โดยกําหนดประกาศผลในวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และรายงานตัวทําสัญญาในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พรอม
เริ่มปฎิบัติงานในวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่ีสํานักงานสถาบันฯ ท่ีต้ังอยูท่ีวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  ท้ังนี้
หลังจากท่ีสถาบันไดรายช่ือผูท่ีสอบผานการสรรหาพนักงานราชการแลว สถาบันจะจัดสงรายช่ือไปใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อส่ังบรรจุและแตงต้ังใหเปนพนักงานราชการตอไป 
  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  ประธานแจง     ตามระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี ๕ มีขอบังคับ ท่ีจะพิจารณาอยู จํานวน ๕ เรื่องดังนี้
        ๕.๑  เรื่อง (ราง) ขอบังคับวาดวย การกําหนดใหมีประกาศนียบัตรการศึกษาเฉพาะวิชา พ.ศ. …. 

             ๕.๒  เรื่อง (ราง) ขอบังคับวาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังอาจารยพิเศษ  พ.ศ. …. 

        ๕.๓  เรื่อง (ราง) ขอบังคับวาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงต้ังศาสตราจารยพิเศษ  

                        รองศาสตราจารยพิเศษ  และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. ….. 

        ๕.๔  เรื่อง (ราง) ขอบังคับวาดวย หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งหัวหนาภาควิชาและหัวหนาคณะ 

                        วิชาในวิทยาลัย พ.ศ. .... 

        ๕.๕  เรื่อง (ราง) ขอบังคับวาดวย หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งหัวหนาภาควิชาและหัวหนาคณะ 

                        วิชา สํานักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต  พ.ศ. ....    

 ในการนี้ใครขอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับท่ี ๕.๑  วาดวยการกําหนดใหมีประกาศนียบัตรการศึกษา

เฉพาะวิชา พ.ศ. ….    จํานวน ๑ ฉบับ ซึ่งเปนไปตามมาตราท่ี ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ท่ีกําหนดใหสภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชาได      

ซึ่งในแตละสถาบันไดออกขอบังคับนี้เรียบรอยแลวเชนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ๑  

 ประธานแจง ตอไปอีกวา ถามาพิจารณาตามขอบังคับนี้ ตามมาตรา ๙  แหงพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 

กําหนดวาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗  และมาตร ๘  ใหจัดตามหลัก 

สูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดังตอไปนี ้

(๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(๓) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกําหนดหลักสูตรท่ีจัดข้ึนเพื่อความรู หรือทักษะในการประกอบอาชีพ หรือ 

การศึกษาตอ ซึ่งจัดข้ึนเปนโครงการหรือสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะได  : ซึ่งเมื่อมาพิจารณาดูตามมาตรา  ๙ ขางตน

แลวไมนาจะเปนหลักสูตรระยะส้ัน ซ่ึงเจตนารมณ  ตามาตรา ๔๔   นั้นเปนหลักสูตรท่ีตองการเพิ่มพูนความรู ทักษะ 

ใหกับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และเปนหลักสูตรท่ีจัดใหเฉพาะกลุมเชนหลักสูตรประกาศนียบัตรครู ฯลฯ 

เปนตน แจงใหคณะกรรมการในท่ีประชุมชวยตีความคําวาหลักสูตรระยะส้ัน 

 นายสมนึก  ภาศักดี  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร แจงวา 

นาจะเปนหลักสูตรคลายกับระบบการศึกษาแบบเทียบโอนความรูและประสบการณซึ่งเนนวิชาระยะส้ันเปนการเฉพาะ 

แบบสะสมหนวยกิต หรือรูปแบบการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณในรูปแบบวิธีของการสะสมหนวยกิต 

  ๘ 



 นายสมคิด อวมเพ็ง กรรมการ แจงวาหลักสูตรดังกลาวนาจะเปนหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชา จัดโดยความ

รวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ท่ีตองการยกระดับความรูและทักษะของพนักงานในสถานประกอบ 

การเปนหลักสูตรเฉพาะ ท่ีเขียนหลักสูตรรวมกันเพื่ออบรมพนักงาน บุคลากร ในสถานประกอบการ ไมนาจะเปน

หลักสูตรการเทียบโอนความรูแบบสะสมหนวยกิต เชนท่ี นายสมนึก  ภาศักดี กรรมการ ไดแสดงความคิดเห็นท่ีผานมา 

ซึ่งลักษณะนั้นเปนการสอนของวิทยาลัยสารพัดชาง ท่ีไมไดมาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 

 นายไชยศิริ  สมสกุล  กรรมการ แจง ตามกฎหมายมาตรา ๔๔ นั้นนาจะเปนการฝกอบรมความรู ทักษะ

วิชาชีพเฉพาะวิชาบางประเภทในแตละสาขาวิชา โดยมีครู คณาจารย ในสถานศึกษารวมกันกับครูฝกในสถานประกอบ 

การ รวมมือกันเขียนหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชา เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะทักษะเปนไปตามท่ีสถานประกอบการกําหนด 

สถาบันจึงจะออกใบประกาศนียบัตรเฉพาะวิชานั้นใหได 

   นายชัยยุทธ  ชางสาร ท่ีปรึกษา แจงวา ขณะนี้สถาบันตางๆนําเอาระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มาใช 

โดยมองวาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปจจุบันเปดสอนหลักสูตรตามาตรา ๙ คือหลักสูตร ปวช. , หลักสูตร 

ปวส. , และหลักสูตรปริญญาตรี โดยพิจารณาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎตางๆ มีการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพครู ( ป. บัณฑิต ) ใหกับคนท่ีจบปริญญาตรีในสาขาอื่นๆท่ีไปประกอบอาชีพเปนครู แตไมมีใบประกอบวิชาชีพ

ครู ก็รวมตัวจับกลุมกันมาเรียนตอในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีจัดข้ึนใหกับกลุมบุคคล 

   ประธานแจง อยากใหสถาบันนําระเบียบของวิทยาลัยชุมชน มาดูเปนตัวอยางโดยนักศึกษาท่ีจบการศึกษา

จากวิทยาลัยชุมชนในสาขาท่ีเกี่ยวของกับครู จะไดรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครูดวย  หรือในหลักสูตรพยาบาล 

นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรพยาบาล ๒ ป จะไดรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพพยาบาล โดยแจงวาอยากใหนําเรื่องนี้ไปให

คณะอนุกรรมการวิชาการเปนผูดําเนินการยก ( ราง ) พรอมนําเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

บุคลากรเปนผูพิจารณากล่ันกรองกอนนําเขาเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันตอไป    นอกจากนั้นประธานยังยกตัวอยาง

หลักสูตรเจาหนาท่ีความปลอดภัย (จป.) ท่ีบางมหาวิทาลัยฯเปดสอนนั้น ตองจัดทําหลักสูตรเสนอเพื่อขออนุญาตเปด

สอนหลักสูตรดังกลาวไปท่ีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กอนเมื่อไดรับอนญุาตแลวจึงจะทําการเปดสอน

ได ซึ่งหลักสูตร จป. นั้นเปนหลักสูตรเรียน ๑ ปเมื่อจบหลักสูตรจะไดรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางเกี่ยวกับ

การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

 นายไชยศิริ  สมสกุล กรรมการ แจงวาหลักสูตเฉพาะทางบางหลักสูตรมีลายเสน เชนหลักสูตรชางเช่ือมใตน้ํา 

 นายชัยยุทธ  ชางสาร ท่ีปรึกษา แจงเลขาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตองทําหนังสือถึงกรมพฒันาฝมือ

แรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่ออกใบรับรองมาตรฐานแรงงาน ซึง่ตามกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษามีหนาท่ีจัดการศึกษาอบรมวิชาชีพ แตไมสามารถรับรองฝมือแรงงานไดตองใหกรมพฒันาฝมือแรงงานเปน

ผูออกใบมาตรฐานฝมือแรงงานซึ่งถือเปนลายเสนใหกับคนท่ีจะไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ 

 นายสราวุธ  ผ่ึงประเสริฐ กรรมการ ตามกฎหมายสถาบันฯสามารถทําได โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมี

หนาท่ีกําหนดสมรรถนะวิชาชีพ  จัดอบรม ใหความรู ทักษะวิชาชีพ ใหเปนไปตามสมรรถนะอาชีพ แตไมมีอํานาจใน

การออกใบประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพ รับรองฝมือแรงงาน 

 นายชัยยุทธ  ชางสาร   ท่ีปรึกษาแจงวาเมื่อกอนนั้น นักศึกษา ท่ีจบในสาขาวิศวกรรมศาสตร (วศบ.) เมื่อจบ

การศึกษาแลวถาศึกษาครบใน ๙ วิชา ท่ีกําหนดในหลักสูตรและมีผลการเรียนเกรด ๒ ข้ึนไป จะไดใบประกอบวิชาชีพ 

                                                                                                                              /วิศวกร…. 

  ๙ 



วิศวกร ( ใบ กว. )  ตอมาเมื่อมีการจัดต้ัง สภาวิศวกร ผูสําเร็จการศึกษา วศบ. , อสบ. , คอบ. ทุกคนตองข้ึนทะเบียน

เปนสมาชิกของสภาวิศวกร   โดยถาจบในสาวิศวกรรมสาสตรจะไดเปนใบประกอบวิชาชีพ สมาชิกสามัญวิศวกร  สวน

นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร และครุศาสตรอุตสาหกรรมนั้น จะไดรับใบประกอบอาชีพภาคีวิศวกร   

ปจจุบัน สถานศึกษาใดท่ีเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร / หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร  /   หลักสูตรครุศาสตร

อุตสาหกรรม เมื่อนักศึกษาจบหลักสูตรจะไดรับใบปริญญา สวนใบประกอบอาชีพวิศวกร นั้นนักศึกษาตองดําเนินการ

เองท่ีสภาวิศวกร 

 นายสราวุธ  ผ่ึงประเสริฐ กรรมการ แจงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไมมีอํานาจออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

แรงงาน เปนเพียงผูกําหนดสมรรถนะในรายวิชาชีพของแตละสาขาอาชีพ แตไมสามารถลงนามในใบประกาศนียบัตร

มาตรฐานแรงงานได ตองใหกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนผูออกใบรับรองมาตรฐานแรงงาน ท้ังนี้สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตองทําบันทึกขอตกลงรวมกัน ( MOU ) รวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 นายกมล  พิณรัตน  รองประธานคณะกรรมการ แจงวากรณีท่ีสถานศึกษาจัดฝกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ตาม

ระเบียบตองอบรมอยางนอย ๖ ช่ัวโมงข้ึนไป ) สถานศึกษาเปนผูออกใบประกาศนียบัตรให  กรณีท่ีสถานศึกษาจัด

ฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง  ( ๑ ปข้ึนไป ) สถาบันจะเปนผูออกใบประกาศนียบัตรสาขาวิชาเฉพาะทางให 

 นายชัยยุทธ  ชางสาร ท่ีปรึกษา แจงวาปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดหลักสูตรอบรม

วิชาชีพเฉาะทางรวมกันกับสถานประกอบการ เมื่ออบรมจบหลักสูตรแลว เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปนผูลงนามในใบประกาศนียบัตรตามหลักสูตรท่ีอบรม อาจจะลงนามรวมกับผูบริหารสถานประกอบการเชนหลักสูตร

อบรมชางเทคนิคของบริษัทฮอนดา (ประเทศไทย) จํากัด ก็สามารถทําได 

 นายกมล  พิณรัตน  รองประธานกรรมการ แจง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เคยจัดฝกอบรม

หลักสูตรรวมกับสถานประกอบการและสถานประกอบการสามารถนําหลักสูตรท่ีฝกอบรมนั้น  ไปทําเรื่องขอลดหยอน 

ภาษี ไดถึง ๒๐๐ เปอรเซ็นต ซึง่สถาบันสามารถทําไดเพื่อกําหนดสมรรถนะอาชีพใหเปนไปตามท่ีสถานประกอบการ

กําหนด เชนจัดฝกอบรมเรื่อง การติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม หรือการอบรมเรื่องเซลลพลังงานแสงอาทิตยเปนตน 

นายจิตนรา  นวรัตน ท่ีปรึกษา  แจงตามกฎหมายอาชีวศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตร ปวช. / ปวส. และปรญิญาตรี  โดยกําหนดช่ือเรียกอยางชัดเจนเปนการเฉพาะ เชน  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

สาขาวิชาการบัญชี ฯลฯ เปนตน และเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรใีนสถาบัน       ช่ือสาขาวิชาก็ 

เปล่ียนไป เชนสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ ฯลฯ เปนตน ทําใหสถานศึกษาในสังกัด

สถาบัน มีการจัดการเรียนการสอน ๓ หลักสูตรซึ่งเปนหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดแตตาม

กฎหมายนั้นสถาบันสามารถจัดการฝกอบรมอาชีพนอกเหนือท้ัง ๓ หลักสูตรไดก็คือหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาและ

ฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางรวมกับสถานประกอบการนั่นเอง โดยผูเรียนเมื่ออบรมจบหลักสูตรแลวจะไดรับใบประกาศ 

นียบัตรวิชาชีพสาขาเฉพาะทาง ซึ่งคําวา การศึกษาเฉพาะวิชา นั้นเปนเปนคําขยาย เฉพาะวิชา ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการอาชีวศึกษา มาตรา ๔๔  ,  มาตรา  ๙ และมาตร  ๒๕ (๖)   ท้ังนี้ตามเจตนารมณของกฎหมาย การออก

ขอบังคับนี้เปนการออกใบประกาศนียบัตรใหกับผูเรียน ท่ีไมใชการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  ปวช. และ ปวส. 

จึงเขียนเปน “ การศึกษาเฉพาะวิชา “ และเมื่อมาพิจารณาดู (ราง ) ขอบังคับท่ีเสนอดังกลาวจะเห็นวามีความขัดแยง

กันเอง โดยเฉพาะใน  ขอ ๔  : การใหประกาศนียบัตรการเฉพาะวิชา       ใหเปนไปตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการ 

                                                                                                                         /อาชีวศึกษา…. 

 ๑๐ 



อาชีวศึกษากําหนดซึ่งขัดแยงกับมาตราท่ี ๙ แหง พรบ.อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปน

ผูกําหนดหลักสูตร ปวช. / หลักสูตร ปวส. และหลักสูตรปริญญาตรีเทานั้น  นอกเหนือจากนั้นสถาบันการอาชีวศึกษา

สามารถกําหนดหลักสูตรเฉพาะวิชาเองได 

 ประธาน   ยกตัวอยาง ชางเช่ือม เมื่อนักศึกษาจบหลักสูตร    ปวช. หรือ ปวส.    แลวสามารถเรียนตอยอด 

ในรายวิชาอื่นๆ ในสาขาวิชาชางเช่ือมท่ีกําหนดหลักสูตรข้ึนมาเองได ซึ่งเปนหลักสูตร ประกาศนียบัตร ท่ีสถาบันอาจ

กําหนดข้ึนมาเอง ใหเปนหลักสูตรพิเศษ เพื่อใชตอยอดความรู ซึ่งแลวแตสถาบันจะออกแบบหลักสูตร โดยท่ีสถาบัน

เปนผูออกใบประกาศนียบัตรเฉพาะวิชาเอง เชนหลักสูตรการทํามุงลวด  เหล็กดัด ซึ่งเรียนไปเพือ่ประกอบอาชีพนั้น

โดยเฉพาะ อาจจะกําหนดเวลาเรียน ๑ เดือน หรอื ๒ เดือน ก็ไดข้ึนอยูกับการออกแบบหลักสูตร 

 นายจิตนรา  นวรัตน   ท่ีปรึกษา แจงใบประกาศนียบัตรเฉพาะสาขาวิชานั้น ใชสําหรบัการทํางานไมใชเปน

วุฒิการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      ตองกําหนดเปนหลักสูตรพิเศษเพื่อไปขออนุมัติหนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบโดยตรงเชนคุรุสภา  / กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ฯลฯ เปนตน 

 นายชัยยุทธ  ชางสาร       ท่ีปรึกษา แจงในอดีตท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไมมีหลักสูตร อสบ. (อุตสาหกรรม

ศาสตรบัณฑติ )   สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จึงไปทําบันทึกขอตกลงรวมกับสภาอุตสาหกรรมเพื่อกําหนด

หลักสูตร  อสบ. (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) ซึ่งมหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือผานการพิจาณาจากสภา

สถาบันสามารถเปดสอนหลักสูตร อสบ. ไดตอมาก็มีการเปดสอนในสถาบันตางๆ   เชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปดสอนหลักสูตร อสบ.โทรคมนาคม เปนตน  สวนหลักสูตร ทศบ. (เทคโนโลยีศาสตร

บัณฑิต) ไมผานการพิจาณา ไมสามารถเปดสอนไดจึงไมมีการจัดการเรียนการสอน  แตปจจุบันหลักสูตร อสบ. ไมมีการ

เรียนการสอนในสถาบันการศึกษาแลวเนื่องจาก ระยะเวลาในการทําบันทึกขอตกลงรวมกับสภาอุตสาหกรรมไดส้ินสุด

ลงและไมมีการดําเนินการตอแตอยางใด ซึ่งปจจุบันหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของสถาบัน  เปนหลักสูตร

“ เทคโนโลยี “ ท้ังหมดเชน เทคโนโลยีการโรงแรม /เทคโนโลยีไฟฟา ซึ่งเปนหลักสูตร ทลบ. นั่นเอง                                                                                     
 

 นายจิตนรา นวรัตน ท่ีปรึกษา ขอทราบวา (ราง) ขอบังคับดังกลาวนี้นํามาจากท่ีใด มีบางประเด็นไมสอด 

คลองกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ซึ่งกําหนดใหใชคําวา “ประกาศนียบัตรเฉพาะวิชา“ ไมใชคําวา “ผูสําเร็จ

การศึกษาเฉพาะวิชา“ 

 ประธาน  แจงวา (ราง) ขอบังคับดังกลาวไดมาจากการประชุมผูอํานวยการสถาบัน  

ประธาน เห็นวา ขอบังคับดังกลาวนี้ยังมีประเด็นขัดแยงกับกฎหมาย วาดวยการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบหมายให

ผูอํานวยการสถาบัน นายไชยศิริ  สมสกุล , นายสราวุธ  ผ่ึงประเสริฐ , นายสมนึก  ภาศักดี ไปดําเนินการปรับแก

ขอบังคับดังกลาว พรอมมอบหมายใหนายธํารงค สวางเดือน ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารและ

จัดการบุคลากรไปประสานกับสถาบันอื่นๆท่ีไดจัดทําขอบังคับนี้แลวมาเปนตัวอยาง  เชนท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาค 

ใต ๑  ไดมีการประกาศใชขอบังคับนี้แลว ซึ่งเปนขอบังคับท่ีไมไดลงลึกในรายละเอียดมากเทาใด   พรอมใหนําเรื่องขอ 

บังคับนี้  นําเขาเปนวาระเพื่อพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรคราวหนาใน

การประชุมครั้งตอไป 
 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
                                                                                                                      
                                                                                                                     / ประธานหารือ…. 
 

 ๑๑ 



ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
     

ประธานหารือ กําหนดการประชุมครั้งตอไป (ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)  ซึ่งท่ีประชุมกําหนดเปน 

วันเสาร ท่ี  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐  น. สวนสถานท่ีประชุมนั้นประธานจะหารือกับผูอํานวยการสถาบัน 

และจะแจงใหกรรมการทุกทานทราบอีกครั้ง 

 

เลิกประชุม           เวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 

 
 

                                                       (นายธํารงค  สวางเดือน) 

รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร 

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

    (นายสมนึก  ภาศักดี) 

                              เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร 

            ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

รายงานการประชุมนี้ไดผานการรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร 

ครั้งท่ี  ๔ / ๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี  ๒๐  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

 
      (นายสถิต  สมศรีโย) 

 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร 

ผูรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๑๒ 


